



Bản tin
THÔNG TIN NỘI BỘ
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

TINH THẦN
CÁCH MẠNG THÁNG 8
VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BẤT DIỆT



NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 79 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2024)
VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2024)

Tài liệu dùng trong sinh hoạt chi bộ

Số
354
8-2024

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tết Độc lập trào dâng cảm xúc, niềm tự hào về Bác Hồ
- Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Dur luận quốc tế về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin
- Một số nét chính về tình hình thế giới 6 tháng đầu năm 2024; dự báo thời gian tới
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tha hóa quyền lực không phải là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông tin tư liệu

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
- Một số kết quả chủ yếu về kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
- Một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm
- Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Chính sách văn bản mới

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2024

Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tết Độc lập trào dâng cảm xúc, niềm tự hào về Bác Hồ

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh 02/9 đã in đậm trong ký ức mỗi người dân Việt Nam về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1945. Và 24 năm sau, cũng vào ngày này “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” để tiễn đưa Người về nơi cõi vĩnh hằng.

Trong suốt chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ôm ấp một mục đích, một khát vọng là “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần, tất cả những gì tôi muốn”. Mục đích ấy, khát vọng ấy của Người đến ngày 02/9/1945 đã trở thành hiện thực.

Ngày 02/9/1945, Thủ đô Hà Nội rợp bóng cờ, hoa và khẩu hiệu hân hoan, náo nức, hồi hộp chào đón sự kiện thiêng liêng, trọng đại của dân tộc. Đúng 14 giờ, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh trong bộ kaki giản dị bước lên lễ đài trình trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên Quảng trường Ba Đình, cả một biển người im lặng lắng nghe từng câu, từng lời bản Tuyên ngôn Độc lập qua lời đọc của Bác Hồ. Trước toàn thể quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Lời nói của Bác trình trọng, khúc chiết, rõ ràng, nhưng lại điềm đạm, đầm ấm; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người. Đặc biệt khi Bác bồng

Sinh hoạt chi bộ

dừng lại, hỏi một câu: “Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không?”. Tất cả đồng thanh đáp: “Có...” như tiếng sấm rền vang. Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa vào làm một, gắn bó đến mức thân tình, một điều thật hiếm có đối với các vị lãnh tụ trên thế giới. Kể từ thời khắc thiêng liêng ấy đến nay đã 79 năm nhưng hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cũng như niềm tự hào, cảm xúc về ngày Độc lập vẫn luôn nguyên vẹn trong ký ức, tâm trí của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Trong bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến hai giá trị quan trọng, đó là lòng nhân đạo và sự gan góc chiến đấu cho lẽ phải - những phẩm giá để dân tộc Việt Nam có một chỗ đứng trong cộng đồng thế giới. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Chính vì giá trị thiêng liêng, to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập và ngày Quốc khánh của đất nước, nên cứ mỗi dịp đến ngày 2/9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm kiêu hãnh, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bởi ngày 02/9 là một dấu mốc trọng đại, thiêng liêng trong cuộc đời Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, Bác Hồ rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, sau 30 năm bôn ba khắp 5 châu, bốn biển, Người đã tìm được con đường cứu nước, cứu dân. Mùa xuân năm 1941, Người về nước cùng Đảng ta trực tiếp lãnh đạo Nhân dân đứng lên đấu tranh, tổng khởi nghĩa giành lại độc lập, tự do cho đất nước - Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Ngày 02/9/1945, Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh

Sinh hoạt chi bộ

nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và 24 năm sau, đúng 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969, Người đã từ biệt chúng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Điều đặc biệt là trong suốt 24 năm kể từ ngày 02/9/1945, trên cương vị Chủ tịch nước, cứ đến dịp Quốc khánh 02/9 hằng năm, Bác Hồ rất quan tâm chăm lo ngày lễ Độc lập của dân tộc bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình. Việc đầu tiên là Bác chăm lo, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đến, Bác ký các Sắc lệnh tặng thưởng cho những đơn vị, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, sản xuất, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước; mở tiệc chiêu đãi mừng ngày lễ Độc lập đối với các đối tượng: Gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các chính đảng, các đoàn thể nhân dân, đại biểu các địa phương, các dân tộc, các anh hùng và chiến sĩ thi đua về Thủ đô dự lễ kỷ niệm Quốc khánh, cùng các vị đại sứ, các trưởng đoàn ngoại giao đang có mặt tại Hà Nội; ký lệnh giảm án cho những phạm nhân đã cải tạo tốt và giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà cố gắng sửa chữa trong thời gian ở trại và Bác tham gia Đoàn Chủ tịch lễ mít-tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Có rất nhiều chi tiết cảm động về sự chăm lo ngày lễ Độc lập của Bác, đơn cử như: Trong một bản thảo chuẩn bị cho lễ Quốc khánh, Người viết: “Trong lúc chúc mừng Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm...”. Người tin tưởng và hứa với đồng bào rằng: “...Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Vào dịp kỷ niệm lần thứ 24 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh năm 1969, dù đang ốm nặng nhưng Bác vẫn gắng gượng chăm lo tới ngày lễ trọng đại của dân tộc: Gửi lẵng hoa tặng các

Sinh hoạt chi bộ

chiến sĩ tên lửa Sư đoàn 361 đã bắn rơi 1 máy bay không người lái của Mỹ; cứ qua một cơn cấp cứu, khi tỉnh dậy, Bác lại hỏi hôm nay đồng bào miền Nam đánh thắng ở đâu? Đòi sống đồng bào, đồng chí miền Nam như thế nào? Việc phòng chống máy bay bắn phá ở các địa phương, các tỉnh miền Bắc như thế nào? Hỏi về sơ tán ra làm sao?... Vì mệt không đến dự được lễ mừng Quốc khánh tối ngày 31/8, nhưng khi nghe việc tổ chức lễ kỷ niệm này, Bác cảm thấy khỏe hơn và nhìn Bác tỉnh táo hơn. Ngày 01/9, sức khỏe của Bác giảm sút nghiêm trọng, tuy vậy, Người vẫn gửi vòng hoa tới viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch; gửi tặng lẵng hoa cho Đội cảnh sát khu vực 4 khu phố Ba Đình, cho Đội bảo đảm giao thông đường bộ 1. Chiều tối ngày 01/9, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm, Người nói: “Các chú cố gắng bố trí cho Bác ra gặp đồng bào dăm phút trong buổi lễ mừng Quốc khánh”. Thủ tướng báo cáo với Bác là lễ kỷ niệm đã tổ chức vào tối ngày 31/8. Nghe xong, Người lặng đi hồi lâu, chắc do Người linh cảm thấy không còn cơ hội để gặp đồng bào một lần nữa. Ngày Quốc khánh 02/9, bệnh của Bác diễn biến rất xấu và mỗi lúc một trầm trọng, khi tỉnh lại, Bác nhìn khắp mọi người và nắm tay từng đồng chí trong Bộ Chính trị và các đồng chí đại diện cho Đảng bộ, nhân dân miền Nam; và đúng 9 giờ 47 phút, trái tim nhân ái bao la, vĩ đại của Bác Hồ đã ngừng đập.

Không ai có thể quên được những ngày tháng 9 năm ấy, ngày Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng, một sự mất mát, đau thương to lớn không gì sánh nổi... Từ đây, ngày Quốc khánh 02/9 của dân tộc Việt Nam không còn Bác đến dự, động viên và huấn thị, không còn được nghe lời ấm áp yêu thương của Bác. Và từ sự trùng hợp lịch sử đó, từ năm 1970 đến nay, cứ đến ngày 02/9, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta lại vừa tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh

Sinh hoạt chi bộ

(ngày Tết Độc lập) và ngày giỗ Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

55 năm đã trôi qua, nhưng cứ đến những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp mọi miền đất nước rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 02/9, trong mỗi chúng ta lại trào dâng cảm xúc, niềm tự hào về Bác Hồ kính yêu, Người đã đưa Nhân dân ta khỏi kiếp nô lệ, mang lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Nhớ Bác, càng yêu kính và biết ơn công lao trời biển của Bác, chúng ta càng vững lòng tin đi theo Đảng, theo con đường mà Bác Hồ đã chọn; nguyện phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như đương thời Bác Hồ hằng mong ước.

ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sáng 03/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Trước khi bước vào phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành phút tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ

Sinh hoạt chi bộ

chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội XIV, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới.

DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI VIỆT NAM CỦA TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA VLADIMIR PUTIN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước Việt Nam, từ ngày 19 - 20/6/2024. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994 - 16/6/2024).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung và phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ; các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đã ra “*Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở những thành tựu của 30 năm thực hiện Hiệp*

Sinh hoạt chi bộ

ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga”, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước nhằm đưa hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Truyền thông Nga và các hãng thông tấn, báo chí lớn, uy tín trên thế giới dành sự quan tâm cao, chú ý đặc biệt đến chuyến thăm với các tuyến tin, bài, hình ảnh cập nhật thông tin liên tục. Dư luận quốc tế nhấn mạnh *“Việt Nam là quốc gia thứ ba Tổng thống Putin đến thăm kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5”* và Tổng thống Nga Putin được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt; nhấn mạnh, mối quan hệ của Việt Nam với Nga rất gần gũi và có từ nhiều thập kỷ trước.

Đáng chú ý, Financial Times ngày 20/6 có bài viết: *“Chiến thắng ngoại giao cây tre của Việt Nam với các chuyến thăm của Biden, Tập Cận Bình và bây giờ là Putin”* nhấn mạnh Việt Nam đã *“cân bằng sự cạnh tranh địa chính trị bằng một phong thái mà các quốc gia khác không có được”*; chuỗi ba chuyến thăm cho thấy Việt Nam thành thạo trong việc thu hút đầu tư sản xuất từ các công ty, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đang khéo léo quản lý các mối quan hệ quốc tế.

Thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Nga V.Putin được lan tỏa rộng rãi, tích cực trên các trang báo và truyền thông Nga. Thông tin trước, trong và sau chuyến thăm liên tục được cập nhật. Báo chí Nga đăng nhiều nội dung về các nhà ngoại giao Nga và Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, trong đó đề cao tầm quan trọng và sự ưu tiên của hai bên đối với quan hệ Việt Nam - Nga và kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm. Các tin, bài trên báo chí Nga

Sinh hoạt chi bộ

cũng nhấn mạnh lịch sử tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nga, Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự hỗ trợ to lớn của Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Liên quan đến một số vấn đề khu vực và quốc tế, báo chí Nga khẳng định, hai nước nhất trí “không tham gia bất kỳ liên minh hoặc hiệp ước nào với các nước thứ ba làm tổn hại đến độc lập, chủ quyền của hai bên, thậm chí sẽ không hành động chống lại bên thứ ba”.

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024; DỰ BÁO THỜI GIAN TỚI

6 tháng đầu năm 2024, thế giới tiếp nối các xu hướng địa chính trị của năm 2023 với mức độ phức tạp, khó lường và thách thức hơn. Những vấn đề nổi cộm trong quan hệ quốc tế vẫn không tìm được giải pháp đột phá và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng tác động khiến các quốc gia tiếp tục điều chỉnh chính sách, nâng cao tự chủ chiến lược.

Kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng tốc độ tăng trưởng chậm, không đồng đều và tiếp diễn tình trạng phân mảnh địa kinh tế. Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu tháng 5 đã tăng lên mức 52,6 điểm (cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021). Các dấu hiệu phục hồi được thể hiện rõ nét ở từng quốc gia, với tốc độ tăng trưởng sản lượng tăng nhanh ở Mỹ, Trung Quốc và Anh, trong khi mức độ thu hẹp đang giảm bớt ở Nhật Bản và khu vực đồng tiền chung Euro. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục tăng trưởng còn mong manh, nhất là khi những trở ngại đối với tăng trưởng toàn cầu vẫn hiện hữu; chính sách tiền tệ đang kéo dài trạng thái thắt chặt và bất ổn kinh tế gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Ngoài ra, giá cả lương thực, năng lượng và chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao khiến lạm phát toàn cầu dù có dấu hiệu hạ

Sinh hoạt chi bộ

nhật nhưng áp lực giá cả vẫn tiếp tục gia tăng, chưa về mức mục tiêu mà các quốc gia mong muốn và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Lạm phát lương thực đã ảnh hưởng đến một số quốc gia có thu nhập thấp, nặng nề hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. IMF dự báo, lạm phát toàn cầu năm 2024 ở mức 5,9%, so với mức 6,8% năm 2023.

Nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên thế giới đã và đang diễn ra, góp phần định hình cách thức hợp tác quốc tế cũng như xác định lại vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế. Tại Nga, Tổng thống Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 với số phiếu áp đảo (chiếm 87,28%). Ngay sau khi nhậm chức, ông Putin đã có những cải tổ quan trọng về chính phủ; đẩy mạnh chính sách đối ngoại “hướng Đông” và Học thuyết đối ngoại 2023 nhằm phá vỡ thế bao vây, trừng phạt của Mỹ, phương Tây. Tại châu Âu, nhiều quốc gia có sự biến động về lãnh đạo cấp cao cũng như tổ chức nội các. Khối Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu tiếp tục giữ được vị thế là lực lượng chính trị lớn nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) với 189 ghế. Cùng với sự vươn lên của nhóm trung hữu EPP, những quyết sách của châu Âu trong thời gian tới được dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào tăng cường sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraine và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi tái đắc cử nhưng đảng cầm quyền mất đa số trong Quốc hội. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục diễn biến sôi động với sự đối đầu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.

Các cuộc xung đột, điểm nóng tiếp tục diễn ra, không loại trừ nguy cơ leo thang, gây bất ổn đối với an ninh thế giới. Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ở thế giằng co quyết liệt trên thực địa, triển vọng đàm phán vẫn rơi vào bế tắc khi không có

Sinh hoạt chi bộ

sự thoả hiệp, nhượng bộ nào giữa hai bên. Hoa Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục cam kết viện trợ cho Ukraine nhưng cũng gặp khó khăn do sự chia rẽ trong chính trị nội bộ. Xung đột Israel - Palestine tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng có xu hướng hạ nhiệt với các nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Đáng chú ý đã có những dấu hiệu tích cực đối với việc công nhận tư cách đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc. Tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng khi Triều Tiên tuyên bố từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và liên tiếp triển khai các vụ thử tên lửa, phóng vệ tinh cũng như tăng cường quân đội tại khu vực phi quân sự. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp trên thực địa, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Philippine. Mỹ tiếp tục gia tăng can dự và hiện diện tại khu vực thông qua các hoạt động tập trận, diễn tập song và đa phương với các đồng minh, đối tác. Các điểm nóng và xung đột trên toàn cầu đã thúc đẩy xu hướng gia tăng chi tiêu quân sự và cảnh báo răn đe. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh về nguy cơ hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục đối đầu, cạnh tranh gay gắt. Các nước lớn gia tăng tập hợp lực lượng, thúc đẩy các sáng kiến, cơ chế do mình dẫn dắt. Đáng chú ý là sự mở rộng của khối BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) với 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cho thấy mong muốn về tăng cường tiếng nói và quyền tự chủ của nhóm nước này trong các vấn đề toàn cầu, ủng hộ một trật tự quốc tế vô tư, công bằng, đa dạng và đa cực hơn, thay cho trật tự bị chi phối bởi các cường quốc kinh tế phương Tây.

Các chuyên gia dự báo nửa cuối năm 2024, tình hình thế giới và khu vực vẫn sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Cạnh

Sinh hoạt chi bộ

tranh nước lớn và sự phân tuyến trong quan hệ quốc tế có thể gay gắt hơn. Các điểm nóng và các vấn đề an ninh phi truyền thống (*an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng...*) tiếp tục diễn tiến. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và điều chỉnh chính sách của các nước lớn sẽ tạo cơ hội cho các nước Đông Nam Á có cơ hội thu hút được nhiều nguồn lực để phát triển. Mặt khác, việc tái định hình các khuôn khổ hợp tác và xu thế bảo hộ thương mại được cho là sẽ gia tăng.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tha hóa quyền lực không phải bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lợi dụng việc một số cán bộ, công chức bị kỷ luật thời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục xuyên tạc rằng sai phạm, nhất là tham nhũng do “tha hóa quyền lực” là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận diện, đấu tranh chống luận điệu sai trái trên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách hiện nay.

Theo cách hiểu thống nhất, tha hóa quyền lực là hành vi một số cán bộ, công chức lạm dụng quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước để làm những việc sai trái, khuất tất nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân hay một nhóm người, gây tổn hại đến lợi ích chung của tập thể, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Trong xã hội hiện đại thì tha hóa quyền lực càng trở nên tinh vi và biến tướng dưới nhiều hình thức phức tạp.

Gần đây, không ít người nắm giữ, thực thi công quyền đã bị cám dỗ bởi “màu hồng” của quyền lực. Khi có chức quyền trong tay, một số người chỉ lăm le khai thác quyền lợi, bổng lộc nhờ quyền lực mang lại mà không khép mình vào khuôn khổ tổ chức, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong giai đoạn 2012-2022, có

Sinh hoạt chi bộ

2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Năm 2023 đã thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng.

Cùng với xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về kiểm soát quyền lực và phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực nhằm ngăn chặn kịp thời những “tổ mối” đang đục khoét thể chế, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lợi dụng việc này, các thế lực thù địch tung ra những luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật, cho rằng “tha hóa quyền lực” là bản chất của Đảng, hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, làm xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và đội ngũ cán bộ. Những thủ đoạn và luận điệu của chúng có thể nhận diện trên một số vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động quy chụp rằng, chế độ “một đảng” là nguyên nhân của tha hóa quyền lực. Chúng rêu rao rằng: Tha hóa quyền lực của cán bộ, công chức bắt nguồn từ chế độ “tập quyền, một đảng”... Cùng với cố tình đổ lỗi cho một đảng là nguyên nhân, mục đích của chúng không gì khác nhằm xóa bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tha hóa quyền lực được xem là “bóng tối vươn theo quyền lực”, gây suy giảm quyền lực nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến uy thế, thanh danh của Đảng và Nhà nước, biến bộ máy chính quyền và các tổ chức đảng trở nên quan liêu, xa rời lợi ích của Nhân dân. Bàn về vấn đề này, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nguyên nhân sâu xa, gốc rễ dẫn đến tha hóa quyền lực chính là chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, “vì cá nhân chủ nghĩa nên đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung, rồi sinh ra vô kỷ luật, vô tổ chức, tham địa vị, tham danh vọng, bè phái, tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Sinh hoạt chi bộ

Kế thừa, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa bỏ tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn”.

Thực tế ở các quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, tham nhũng vẫn là quốc nạn. Báo cáo Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2023 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) cho thấy, trên thế giới không có quốc gia nào không có tham nhũng do tha hóa quyền lực. Quốc gia có điểm số thấp nhất (mức độ tham nhũng cao nhất) là Somalia (11 điểm), Nam Sudan (13 điểm); các quốc gia có điểm số cao (mức độ tham nhũng thấp) là Đan Mạch (90 điểm), Phần Lan (87 điểm)... Như vậy, từ báo cáo trên có thể thấy, tham nhũng, tiêu cực do tha hóa quyền lực không phụ thuộc vào chế độ một đảng lãnh đạo hay chế độ đa đảng. Việc các thế lực thù địch rêu rao rằng tha hóa quyền lực do chế độ một đảng gây ra là luận điệu bịa đặt.

Thứ hai, các thế lực thù địch xuyên tạc mục đích phòng, chống tha hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng rêu rao rằng, mục đích của phòng, chống tha hóa quyền lực chỉ vì phục vụ “lợi ích phe, nhóm”, là “cuộc chiến hay đấu đá quyền lực trong thượng tầng của Đảng”, là bước chuẩn bị cho “con em, vây cánh” tiến thân...

Những luận điệu của các thế lực thù địch rất nguy hiểm và hoàn toàn sai trái. Bởi như phân tích ở trên, tha hóa quyền lực luôn có và không bao giờ mất đi khi trong xã hội có giai cấp. Vì vậy, để ngăn chặn nó, Đảng luôn tìm tòi và thực thi trong thực tiễn giải pháp để kiểm soát quyền lực hiệu quả, phải “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Song song với thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, kinh tế... Đảng luôn coi trọng việc ngăn ngừa,

Sinh hoạt chi bộ

chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tha hóa quyền lực nhằm xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Trên thực tế, những cán bộ, đảng viên “tha hóa” bị xem xét kỷ luật do sai phạm thời gian qua đều được xử lý một cách nghiêm minh, công bằng, công tâm, minh bạch, đúng người, đúng tội và được thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thông qua kỷ luật để cảnh tỉnh, răn đe, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người có chức, có quyền “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Chính việc xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên tha hóa thời gian qua đã được tuyệt đại đa số ý kiến người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tha hóa quyền lực. Điều đó càng minh chứng rõ ràng cho mục đích của phòng, chống tha hóa quyền lực là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, chứ không phải như sự xuyên tạc của kẻ thù.

Thứ ba, chúng quy chụp rằng “tha hóa quyền lực” là phổ biến, là bản chất của đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc rằng “việc phòng, chống tha hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi sẽ đi đến thất bại”. Viện dẫn cho những suy diễn đó, chúng chấp vá, xâu chuỗi một số vụ việc tiêu cực đơn lẻ ở một bộ phận cán bộ, công chức rồi quy chụp rằng “sâu một ở khắp mọi nơi”, đội ngũ cán bộ, đảng viên “đang rơi vào tình trạng tha hóa, biến chất”.

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải đối mặt với sự chống

Sinh hoạt chi bộ

phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối mặt với nguy cơ, thách thức từ tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, làm liên lụy đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, hạnh phúc của Nhân dân. Đảng đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo công cuộc đổi mới; đồng thời, kiên quyết đấu tranh vạch mặt, xử lý những kẻ mang danh Đảng, đội lốt đảng viên để phá Đảng, hại nước, hại dân. Những con sâu đó chỉ là số ít trong tổng số hơn 5 triệu đảng viên, cần phải được loại bỏ để hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch hơn. Như vậy, từ việc xử lý một số cán bộ, công chức bị thoái hóa mà đánh đồng, quy chụp đó là bản chất của đội ngũ cán bộ, công chức là sự nhìn nhận lệch lạc, cực đoan của một số ít người chỉ với mục đích hạ thấp uy tín của Đảng.

Những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng thời gian qua là vô căn cứ, phiến diện, phản khoa học, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu không nhận diện và đấu tranh kịp thời. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải quán triệt và thực hiện nhất quán nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong thực hiện công tác cán bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần đề cao cảnh giác cách mạng, nhận diện, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động đó. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác; luôn “tự soi, tự sửa” để không ngừng tiến bộ; biết đặt lợi ích của cách mạng, của Nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 05 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024... Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024; kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- **07/8:** UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7. Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 7 tháng năm 2024 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian đến, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức 2 con số; chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai và khắc phục sự cố do thiên tai; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc; chuẩn bị tổ chức Hội chợ Công nghệ số Khánh Hòa năm 2024; nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thể thao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ sở nhà đất nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh

Thông tin tư liệu

doanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội...

- **08/8:** Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Tính từ năm 2018 đến nay, Công đoàn tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 172 mái ấm cho đoàn viên với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng; kịp thời thăm hỏi hỗ trợ cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng do dịch COVID-19 với số tiền hơn 60 tỷ đồng; tổ chức gần 1.170 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với hơn 22.000 lượt đoàn viên tham gia... Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Công đoàn tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn... Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

- **08/8:** Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024. Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát triển đúng hướng, sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng,

Thông tin tư liệu

tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

- **26/7:** Tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thắp nến, thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng các phần quà tri ân đến Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Minh Hãnh; Tỉnh đoàn đã trao tặng hình phục dựng chân dung liệt sĩ cho 4 gia đình, thân nhân liệt sĩ và trao tặng 30 suất quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh...

- **3-11/8:** Tại thành phố Cam Ranh tổ chức Lễ hội tôm hùm Cam Ranh năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, là dịp để Cam Ranh quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm tôm hùm đã nổi tiếng từ lâu, đồng thời giới thiệu quảng bá về các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - du lịch của thành phố, thu hút các nguồn vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển TP. Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- **10-13/8:** Tại Quảng trường 20/11 (thị trấn Tô Hạp), UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ III năm 2024 với chủ đề “Khánh Sơn hội tụ - Tinh hoa đất trời”. Lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: Kết nối cung cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản giữa các hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất

Thông tin tư liệu

kinh doanh với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài huyện; tái hiện các lễ hội truyền thống của người Raglai, biểu diễn và trưng bày nhạc cụ đàn đá Khánh Sơn; hội thi trái cây ngon và trưng bày một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như: Gùi, nỏ, rượu cần của địa phương. Đồng thời, gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức Hội thảo kết nối phát triển du lịch trên địa bàn huyện Khánh Sơn...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

Trong 02 ngày 30 và 31/7, tại thành phố Nha Trang đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân làm trọng tâm; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” hơn 82 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Mặt trận đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.172 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với trị giá hơn 53 tỷ đồng; hỗ trợ 37.171 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, học tập, thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết... với số tiền hơn 29 tỷ đồng; xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt 1,09%. Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã vận động, tiếp nhận số tiền hơn 73,4 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hơn 30 tỷ đồng nhu yếu phẩm hỗ trợ, chăm lo cho

Thông tin tư liệu

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tạo không khí dân chủ, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa tổ chức Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp đã tổ chức gần 762 cuộc giám sát, trên 411 cuộc phản biện xã hội...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận các cấp trong tỉnh phấn đấu 100% đơn vị thực hiện tốt công tác nắm bắt và báo cáo đầy đủ tình hình nhân dân của địa phương; hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 100% Mặt trận cấp xã triển khai xây mô hình “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động xanh, chuyển đổi xanh; hàng năm, Mặt trận cấp xã xây dựng, thực hiện ít nhất 2 công trình hoặc phân việc tiêu biểu góp phần phục vụ cộng đồng, nâng cao đời sống Nhân dân; vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đạt trên 5 tỷ đồng/năm...

Đại hội đã hiệp thương cử 91 ủy viên và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sắp tới; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm 07 đồng chí; trong đó có 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Trần Thu Mai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Đề nghị, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở; tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát động phong trào “Thứ bảy xanh” để hưởng ứng chủ trương

Thông tin tư liệu

chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của tỉnh; tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân để kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn... Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm chính sách cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; tặng bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có đã thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Sáu tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội Việt Nam duy trì đà hồi phục, phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, mặc dù điều kiện kinh tế thế giới hồi phục còn thiếu ổn định, vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Thông tin tư liệu

- **Tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức cao so với cùng kỳ trong nhiều năm trở lại đây.** Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 6,93%, tăng cao thứ hai tính trong 5 năm trở lại đây. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022. Hoạt động sản xuất kinh doanh khá thuận lợi, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ phát triển tốt, giữ vai trò trụ cột đối với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.

- **Giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 trở lại đây.** Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 1.451,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,8% cùng kỳ sáu tháng năm 2023. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng đầu năm trong 5 năm qua.

- **Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, cán cân thương mại duy trì trạng thái xuất siêu.** Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,63 tỷ USD.

- **Kinh tế vĩ mô duy trì cơ bản ổn định, lạm phát trong mức kiểm soát.** Tính bình quân sáu tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

- **Thu ngân sách ổn định đảm bảo cho các khoản đầu tư và chi cho các hoạt động.** Tổng thu ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm 2024 đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm 2024 đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin tư liệu

- *Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả.* Trong sáu tháng đầu năm (tính đến ngày 19/6/2024), lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhiều đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 với tổng số tiền là 11,7 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 3 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 16,5 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là gần 70,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 26,2 triệu thẻ Bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 93/NQ-CP và các nghị quyết Phiên họp của Chính phủ; nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức cận trên từ 6,5 - 7%, lạm phát dưới 4,5% và thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, tạo đà thuận lợi phát triển cho năm 2025. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: *Thứ nhất*, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; *Thứ hai*, quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; *Thứ ba*, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình, dự án quan trọng quốc gia; *Thứ tư*, chú trọng thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất

Thông tin tư liệu

lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; *Thứ năm*, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia; *Thứ sáu*, chú trọng hơn nữa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; *Thứ bảy*, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; *Thứ tám*, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, từ ngày 11 - 13/7/2024.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm góp phần tăng cường sự gắn kết, hợp tác truyền thống, hiệu quả giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 32 hoạt động, với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với tất cả lãnh đạo cấp cao hai nước, thăm các cơ sở

Thông tin tư liệu

kinh tế, gặp, nói chuyện với học sinh, sinh viên, cộng đồng bà con kiều bào tại hai nước.

Tại Lào, hai bên nhất trí cao về các biện pháp tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước. Đặc biệt là Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025. Các nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân của hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác địa phương, nhất là giữa các tỉnh biên giới. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và tiểu vùng sông Mekong.

Tại Campuchia, hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, hợp tác biên giới, nguồn lao động, giao lưu nhân dân; tích cực hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hai bên hoan nghênh các cơ quan liên quan của hai nước đã phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác, phát triển, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới, phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, ủng hộ Lào hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024; Tiểu vùng Mekong mở rộng; hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích cộng đồng người dân trên lưu vực và ở cả ba nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công về mọi mặt, là dấu ấn mới trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc không ngừng củng

Thông tin tư liệu

cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TỔ CHỨC HỢP TÁC THƯỢNG HẢI

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra từ ngày 03 - 04/7/2024, tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh nhóm hợp tác theo hình thức “SCO+”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các nước thành viên, như: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Với chủ đề “Tăng cường đối thoại đa phương - phấn đấu vì hòa bình và phát triển bền vững”, Hội nghị thượng đỉnh SCO năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, hướng đến việc củng cố hợp tác kinh tế, chiến lược an ninh và kết nạp thêm thành viên mới.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) thành lập vào năm 2001, hướng tới việc trở thành một cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả, đóng vai trò trọng yếu tại khu vực Á - Âu. Từ mục tiêu ban đầu là chống khủng bố, SCO đã mở rộng lĩnh vực hợp tác, tập trung nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế và năng lượng. Các quốc gia thành viên SCO tăng cường hợp tác trong các sáng kiến kinh tế khu vực, như sự hội nhập của Sáng kiến Vành đai Con đường do Trung Quốc khởi xướng và Liên minh kinh tế Á - Âu do Nga dẫn đầu, đồng thời duy trì an ninh khu vực là một trong những ưu tiên hàng đầu. SCO hiện có 9 quốc gia thành viên, 3 quốc gia quan sát viên và 14 đối tác đối thoại. Hiện tổ chức này đang bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn với hơn 60% diện tích lục địa Á - Âu, gần một nửa dân số thế giới và khoảng 1/4 tổng lượng kinh tế toàn cầu.

Một phần quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh lần này là việc Belarus chính thức gia nhập SCO, nâng tổng số thành viên lên 10.

Thông tin tư liệu

Điều này không chỉ làm tăng sự đa dạng về mặt địa chính trị mà còn củng cố chiều sâu chiến lược của tổ chức này. Đây được xem là một bước tiến quan trọng của khối, hướng tới một trật tự quốc tế mới mà Nga đang ủng hộ.

Trong tuyên bố chung (Tuyên bố Astana) đưa ra sau Hội nghị, lãnh đạo các nước thành viên SCO nhấn mạnh, những rủi ro và thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, thúc đẩy hợp tác đa phương, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu và các nỗ lực phối hợp giải quyết mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Đồng thời, Tuyên bố Astana kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế “cởi mở, minh bạch, công bằng, toàn diện, không phân biệt đối xử và đa phương”. Các thành viên SCO không tán thành chủ nghĩa bảo hộ, những biện pháp trừng phạt đơn phương và các hạn chế thương mại khác vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và gây bất lợi cho quan hệ kinh tế quốc tế. Các nhà lãnh đạo SCO cam kết chính phủ của họ sẽ không tham gia vào “bất kỳ quyết định nào nhằm can thiệp” vào công việc nội bộ của các quốc gia khác hoặc những quyết định “đi ngược với luật pháp quốc tế”.

Tổ chức SCO hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững, nhằm mang lại tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuyên bố Astana kêu gọi chuyển giao các công nghệ xanh có liên quan cho các quốc gia đang phát triển; nhấn mạnh việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch cần được cân bằng và tính đến lợi ích của các nhà sản xuất và người tiêu dùng năng lượng.

Các nhà lãnh đạo SCO ủng hộ việc duy trì không gian vũ trụ không có vũ khí, nhấn mạnh sự cần thiết phải ký kết một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và cung cấp những bảo đảm đáng tin cậy cho việc ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ. Các đại diện SCO ký kết chương trình hợp tác chống khủng bố, chống ly khai và thông qua chiến lược chống ma túy đến năm 2029...

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2024

1. Quy định mới về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, ngày 27/6/2024 quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15, ngày 18/01/2024 có hiệu lực thi hành, quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất; quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai. Theo Nghị định, từ ngày 01/8/2024, nhiều quy định về giá đất sẽ có hiệu lực, trong đó có các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Cụ thể, thay vì quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo từng phương pháp định giá đất, Điều 8 quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất với từng loại đất như với đất phi nông nghiệp: Vị trí, địa điểm thửa đất, khu đất; điều kiện giao thông về độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với một hoặc nhiều mặt đường; điều kiện cấp thoát nước, cấp điện; diện tích, kích thước, hình thể thửa đất và khu đất; thời hạn sử dụng đất; hiện trạng môi trường, an ninh... Với đất nông nghiệp: Năng suất cây trồng, vật nuôi; vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất; thời hạn sử dụng đất trừ trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không có căn cứ vào thời hạn sử dụng đất; yếu tố khác.

2. Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định việc bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại: Khoản 1, Điều 96, Điều 98, Điều 99 của Luật Đất đai. Theo quy định giá đất tính

Chính sách văn bản mới

tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp bồi thường bằng cho thuê đất thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì giá đất tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho tổ chức kinh tế có đất ở thu hồi là giá đất cụ thể do UBND cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Quy định hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai thực hiện như sau:

1- Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

2- Đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nếu tổ chức đảng *vi phạm quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng* trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *cảnh cáo, giải tán?*

Trả lời: Theo Khoản 2, 3 Điều 21 quy định:

- Khoản 2: Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

a) Chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, tiêu hủy tài liệu kế toán, cung cấp thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; chống đối kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán;

b) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo huy động vốn, cho vay vốn hoặc góp vốn trái quy định; chỉ đạo thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước không đúng quy định làm thiệt hại tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước;

c) Buông lỏng lãnh đạo để xảy ra lập quỹ trái phép, lập tài khoản kế toán trái quy định, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tiền và tài sản của cơ quan, đơn vị trái quy định;

d) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát tài chính, ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khoản 3: Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <https://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **LÊ HỮU THỌ**

Ban biên tập:

TRẦN MỘNG ĐIỆP

NGUYỄN THỊ SÂM

TRỊNH HOÀNG HIỆP

NGUYỄN THỊ HÀ

NGÔ HẢI QUANG

LÊ THỊ HOÀNG VY

In 3.100 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 12/01/2024. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2024